

ภาวะเหล่านี้เกิดจาก "ระบบฮอร์โมนเอสโตรเจน ขาดสมดุล"

ภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเนื่องจากขาดฮอร์โมนเพศนั้น สามารถชะลอและป้องกันได้ด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทน แต่จะทำให้เกิดผลข้างเคียง

ปัจจุบัน จึงหันมาใช้สารไฟโตรเอสโตรเจนที่ได้จากพืช เป็นสารอาหารเสริมให้ผลเหมือนกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย

การชะลอผลกระทบที่เสริมอาหารประเภท เอสโตรเจน เพื่อ :

1. ช่วยบำรุงโลหิตสำหรับการเสียเลือดระหว่างเดือน และบำรุงมดลูก กระตุ้นมดลูกให้ทำงานเป็นปกติ ปรับระดับฮอร์โมนในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล อีกครั้ง ช่วยทำให้ผู้ที่เคยมีปัญหาเรื่องผิวพรรณแห้ง หยابกร้าน เนื่องจากปัญหาการขาดฮอร์โมนในวัยทอง ให้กลับมามีผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส คงความเป็นหนุ่มสาว อีกครั้ง

2. ปรับการทำงานของระบบมดลูกให้คืนสู่สภาพปกติ ขับของเสียที่คั่งค้างภายในมดลูก ช่วยบรรเทาและรักษาอาการปวดท้องรุนแรงระหว่างมีประจำเดือนได้เป็นอย่างดี

โดยปกติแล้วประจำเดือนจะถูกขับออกมาทุกเดือน แต่ไม่หมดถึง 100% จะตกค้างบริเวณผนังมดลูก เมื่อสะสมหมักหมมอยู่นานมดลูกจะบีบตัวมากจนอีกเสบเกิดอาการปวดท้อง ถึงแม้ทานยาแก้ปวดอาจบรรเทาอาการปวดได้ แต่สภาวะตกค้างยังคงอยู่ เมื่อทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการคิดค้นสูตรขึ้นเพื่อปรับฮอร์โมนและระบบการไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะจะช่วยชำระเลือดที่ตกค้างบริเวณผนังมดลูก ทำให้ระบบต่างๆ ภายในกลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้ง และเมื่อระดับฮอร์โมนถูกปรับสมดุล อาการปวดท้องดังกล่าวจะค่อย ๆ ทุเลาจนหายขาด

3. เมื่อระบบเลือดลมภายในดี ลืมเลือดของเสียถูกขับออก จึงทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวล ผิวฝ้าบนใบหน้าจะค่อย ๆ จางหายไป

และเมื่อรับประทานต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จะมีสุขภาพแข็งแรงจนรู้สึกได้ชัด ทำให้ช่องคลอดกระชับ มดลูกเข้าอู่ เพิ่มขนาดทรวงอก และทำให้หน้าอกที่หย่อนคล้อยกลับมาตึงกระชับขึ้น คุณประโยชน์ดังกล่าวจะปรากฏหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประมาณ 1 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละคน

ความเครียด ภาระการงาน และการใช้ชีวิตที่ผิดรูปแบบไปจากเดิม พรากเอาความสดใสและความหนุ่มสาว ไปจากมนุษย์เราเร็วขึ้น

การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกสาร
โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง, สารสกัดจากทับทิม, สารสกัด
จากเมล็ดองุ่น, คอลลาเจน, และแอส คอรับิก แอซิด

ซึ่งเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของ สาร
ไฟโคเอสโตรเจนจากธรรมชาติ จะช่วยกระตุ้นการ
ทำงานของต่อมไร้ท่อที่ผลิตฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนนี้จะกลายเป็น
เป็นสารสำคัญที่ช่วยให้วัยต่างๆ ๆ มีความแข็งแรง
ร่างกายสดชื่น กระปรี้กระเปร่ารู้สึกถึงความหนุ่มสาว
เหมาะสำหรับผู้ที่เราใส่ใจในสุขภาพของตนเอง และ
ต้องการต่อต้านความเสื่อมของวัย ดูแลตนเองให้คงความ
เป็นหนุ่มสาวอยู่เสมอ เพื่อให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมี
นวล มีขาวกระจ่างสดใส สิว ฝ้าจางหาย ลดการอักเสบ
กระตุ้นมดลูก กล้ามเนื้อกระชับ และร่างกายแข็งแรง

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

บริษัท บ้านสมุนไพรชัยมงคล จำกัด

www.chlorophyll.tht.in

www.bansamunpal.com

สารเสริมอาหาร

โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolated soy protein): มีสูตรโครงสร้างคล้ายเอสโตรเจนอย่างสมบูรณ์แบบ
ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบที่เกิดจากภาวะหมดประจำเดือน,
ป้องกันมะเร็งเต้านม, ลดระดับไขมันในเลือด เพิ่มความ
หนาแน่นของมวลกระดูก

สารสกัดจากทับทิม (Pomegranate Extract):
: มีประสิทธิภาพในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ช่วย
ฟื้นฟูจากโรคเบาหวาน ป้องกันโรคหัวใจล้มเหลวในผู้สูงอายุ
ลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ลดภาวะการเกิดไขมันแข็ง
ซึ่งเป็นขั้นต้นของโรคหัวใจ, บำรุงหัวใจและตับ และมี
ประสิทธิภาพสูงในการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
(Prostate Cancer)

คอลลาเจน (Collagen) : ช่วยเสริมความ
เรียบลื่นให้แก่ผิวหนัง ทำให้ผิวพรรณเรียบเนียน ฟื้นฟู
สุขภาพผิววัยยังการเกิดรอยเหี่ยวย่น และเค็มร่องลึก
ช่วยให้กระฝ้า จางลง คืนความอ่อนเยาว์ในเวลาอันรวดเร็ว
นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงสุขภาพผม, เล็บ, สายตา และป้องกัน
ความผิดปกติของเส้นประสาท

**สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape Seed
Extract) :** มี "OPC" (Oligomeric Proanthocyanidin) สูง
ซึ่งมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามิน C และมากกว่า
วิตามิน E จึงช่วยลดความเสี่ยงของผิว ทำให้ผิวกระชับ
ชุ่มชื้น ขาวใสขึ้น ช่วยป้องกันความผิดปกติของ
หลอดเลือด เช่น เลือดอุดตัน และเส้นเลือดฝอยเปราะ

แอส คอรับิก แอซิด (Ascorbic acid) :
ช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็ก ช่วยในกระบวนการ
เผาผลาญสารอาหารไขมัน ลดการอักเสบของผิว ช่วย
สมานผิว ลบรอยรอยแผลเป็นที่เกิดจากสิวก่อนให้หายเร็วขึ้น

คุณเคยรู้สึกอย่างนี้ หรือเปล่า ?

Have You Ever Feel Like This ?

- รำคาญ สิว ฝ้า กระ รอยเหี่ยวย่น
และรอยตีนกา รู้สึกไม่สดชื่นสดใส
- สรีระต่าง ๆ ของร่างกายหย่อนยาน
ผิวพรรณหยาบกร้าน หย่อนสมรรถภาพก่อน
วัยอันควร ไม่กระชุ่มกระชวยเหมือนแต่ก่อน
- ประจำเดือนมาไม่ปกติ มีเลือดลิ่มผสม
*(เด่นเหตุของโรคซีกโทแอสติส เนื่องจาก และ
มะเร็งปากมดลูก)* มีอาการปวดท้องประจำเดือน
มากจนต้องรับประทานยาแก้ปวดระงับทุกครั้ง
- อายุมากขึ้นปวดเมื่อย... อ่อนเพลียเป็น
ประจำ มดลูกหย่อน กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่
ปวดตามข้อ อารมณ์หงุดหงิดง่าย
- รู้สึกร้อนวูบวาบนอนไม่ค่อยหลับ
เหงื่อออกกลางคืนความจำเริ่มไม่ค่อยดี